



EIA (Environmental Impact Assessment) หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเครื่องมือที่ประเทศไทยนำมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ที่รู้จักกันในนามของ สผ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการดังกล่าว ผลสำเร็จของ EIA สามารถพิจารณาได้จาก การปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ถูกกำหนดแนบท้ายใบอนุญาต โดยเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ สผ. ได้สร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ในรูปแบบของรางวัลเชิดชูเกียรติยศที่เรียกว่า EIA Monitoring Awards

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการ สผ. ได้ให้ข้อมูลว่า “EIA Monitoring Awards เป็นการให้รางวัล สำหรับโครงการหรือกิจการที่ทำตามมาตรการ EIA หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ให้ไว้และมีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่ดี ตามเกณฑ์ที่เรา กำหนด เป็นที่ยอมรับของชุมชน ” และความสัมฤทธิ์ผลของ EIA Monitoring Awards ก็เป็นส่วนสำคัญที่ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการได้ดำเนินการหลังจากที่ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงาน EIA ไปแล้ว ก็จะมีมาตรการ EIA หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน

โดย สผ. มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ เพื่อร่วมกันให้ประเมินตรวจสอบ หากคะแนนสูงกว่า 90 ขึ้นไป เราจะให้รางวัลเป็นรางวัลที่เรียกว่า “ดีเด่น” หากใครได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี เราก็จะให้รางวัล “ยอดเยี่ยม” ซึ่งโครงการที่ผ่านการจัดทำ EIA ขณะนี้ตั้งแต่เรา ดำเนินการมามีประมาณ 4,000 โครงการ โครงการที่เข้าขอรับรางวัลในปีนี้หรือในปีที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นการส่งเสริมสำหรับผู้ประกอบการที่ทำดี ตามมาตรการ EIA ที่ให้ไว้ และมีการจัดการสภาพแวดล้อมใน สถานที่ประกอบการที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนใกล้เคียง

สำหรับปีนี้ก็มีผู้เสนอตนเข้ามาร่วมทั้งสิ้น 92 โครงการ และผ่านการพิจารณาเข้ารับรางวัล 68 โครงการ เป็นรางวัลระดับยอดเยี่ยม 7 โครงการ รางวัลระดับดีเด่น 50 โครงการ ที่เหลือก็เป็นรางวัลชมเชย ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลชมเชยก็อยากที่จะปรับตัวในปีต่อไปที่จะได้รับรางวัลที่ดีเด่น หรือคนที่ได้ดีเด่น 3 ปี ซ้อนกันก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยม หรือรักษาสภาพภาพของรางวัล ซึ่งมีแนวโน้มที่ได้รับความสนใจทั้งโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น



EIA Monitoring Awards

รางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ประกอบการรักษาสภาพแวดล้อม

สำหรับการจัดงานมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 ในปีนี้ เลขาธิการ สผ.ได้กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 26 กันยายนนี้ะครับ จะเป็นการจัดงานมอบรางวัลดังกล่าว ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ท่านปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว โดยในช่วงเช้าเราก็มีการจัดสัมมนาเล่าประสบการณ์ว่า คนที่ได้รางวัลนี้ทำอย่างไรถึงได้รางวัล หรือ ทำตามมาตรการ EIA แล้วดียังไง และมีการจัดนิทรรศการในการดำเนินโครงการตามมาตรการ EIA จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวร่วมกันนะครับ



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6828, 6829, 6832  
เว็บไซต์ <http://www.onep.go.th/eia>